

UBND TỈNH HÀ TĨNH  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ  
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN-CNTY  
V/v Lây ý kiến dự thảo Quyết định phê  
duyet quy trình nội bộ thủ tục hành chính

Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2024

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Quyết định số 2972/QĐ-BNN-CN ngày 29/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 về công bố Danh mục TTHC ban hành mới lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Dự thảo Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ TTHC ban hành mới lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có dự thảo Quyết định, nội dung quy trình nội bộ TTHC kèm theo).

Nội dung quy trình nội bộ các TTHC nêu trên có một số nội dung về thẩm quyền giải quyết, trình tự, thời gian thực hiện liên quan các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các địa phương; do vậy, để đảm bảo quy định, tính khả thi, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện TTHC, kính đề nghị các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư và các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu, cho ý kiến về dự thảo Quyết định, nội dung quy trình nội bộ TTHC.

Ý kiến các Sở ngành, địa phương gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y) trước ngày 26/10/2024 để kịp tổng hợp báo cáo, tham mưu theo quy định.

Kính đề nghị các Sở ngành, địa phương, đơn vị quan tâm thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;  
Chi cục PTNT; Phòng KTTC;  
Phòng TCCB Sở NN và PTNT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Đức Nhân**